

ไว้มิเป็นธรรม! ครูโคราชร้องศาลปกครอง ยกเลิกผลสอบผอ.-รองผอ. ที่พบข้อบกพร่อง และมศว.ผู้ออกข้อสอบออกมายอมรับ พร้อมขอเพิ่มคะแนนให้ผู้เข้าสอบ ซีสพฐ.รู้อยู่แกลใจ แต่ไม่ยอมตรวจสอบถ่วงดุล...

นำเสนอเมื่อ : 6 มิ.ย. 2558

แกนนำครูโคราช เข้าพึ่งศาลปกครอง ยื่นคำร้องให้ยกเลิกประกาศผลสอบบรรจุผอ.-รองผอ.
ที่พบข้อบกพร่อง และมศว.ผู้ออกข้อสอบออกมายอมรับ พร้อมขอเพิ่มคะแนนให้ผู้เข้าสอบ
ซีสพฐ.รู้อยู่แกลใจ แต่ไม่ยอมตรวจสอบถ่วงดุล...

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 58 ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายเลิศ ปรุงโพธิ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1
พร้อมด้วยนายชนพงศ์พันธ์ ปรังคองใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอมมณียเขต
ในฐานะประธานเครือข่ายครูและผู้บริหารแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนครูในพื้นที่จ.นครราชสีมา
ได้เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อเข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา
กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นายเลิศ ปรุงโพธิ์ แกนนำกลุ่มครูโคราช เปิดเผยว่า จากกรณีที่ข้อสอบ
และเฉลยคำตอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2558
มีความคลาดเคลื่อน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ออกมายืนยันว่า พบความคลาดเคลื่อนจำนวน 6 ข้อ เป็นข้อสอบ ผอ.สถานศึกษา 4 ข้อ และรองผอ.สถานศึกษา 2
ข้อ ซึ่งทาง มศว ได้เพิ่มคะแนนให้แก่วัดสอบผอ.สถานศึกษาคนละ 4 คะแนน และผู้เข้าสอบรองผอ.คนละ 2
คะแนน

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อครูผู้สอบเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม
ยึดถือเอาความผิดพลาดของการออกข้อสอบมาดำเนินการทำให้เกิดผลร้ายต่อครูผู้สอบ
อีกทั้งเป็นความผิดพลาดที่ครูผู้สอบทั่วประเทศไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นแต่ประการใด
เป็นเหตุให้ตนเองและครูผู้สอบรายอื่นๆ ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเพื่อขึ้นบัญชีดังกล่าว
จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ การที่สพฐ.รู้ หรือควรจะต้องรู้ว่า มศว ออกข้อสอบผิดพลาด แต่กลับปล่อยให้ มศว
ทำการแก้ไขและตรวจนับคะแนนของครูผู้สอบครั้งที่ 1 และครูผู้สอบใหม่ไปโดยลำพัง
โดยไม่มีคณะกรรมการที่มีความเป็นกลาง อันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเขารวมตรวจสอบด้วยนั้น
เป็นการดำเนินการที่ผิดหลักการในการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีการยินยอม
ปล่อยให้ผู้ที่กระทำการผิดพลาดหรือมีความผิดเช่น มศว ตรวจสอบ ยอมรับไม่อาจเกิดความยุติธรรมได้อย่างแน่นอน
เพราะผู้กระทำผิดมุ่งหมายแก้ไขเพื่อให้ตนพ้นผิด และปกป้องตนเองเท่านั้น
ไม่ได้มุ่งหมายเพื่อให้ครูผู้สอบทั่วประเทศได้รับความเป็นธรรมแต่อย่างใด

ฉะนั้น กลุ่มครูจึงไม่อาจร้องขอความเป็นธรรมจากใครได้ นอกจากจะขอพึ่งบารมีของศาลเท่านั้น
วันนี้จึงต้องเดินทางไปยื่นหลักฐานต่างๆ เพื่อฟ้องร้องขอความเป็นธรรมที่ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา
โดยได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5
(อ.ก.ค.ศ.สพป.นม.เขต 5) อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 อ.ด่านขุนทด 3.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ 4.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ทั้งนี้ ได้ขอให้

1.ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีของผู้อำนวยการเขตพื้นที่ปฐมศึกษานครราชสีมาทุกเขตที่มีการสอบคัดเลือก

2. ขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้ สพฐ.และมศว ร่วมกันจัดการตรวจสอบใหม่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเข้าทำการเฉลยข้อสอบ และตรวจข้อสอบใหม่ โดยให้เปิดเผยให้ผู้สอบทั้งหมดทราบถึงวิธีการขั้นตอนการเฉลยข้อสอบในครั้งที่ 1 และ 2 และการตรวจนับคะแนนของผู้เข้าสอบทั้งหมด โดยไม่ยกเว้นว่า จะเป็นผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแล้วก็ตาม เปิดเผยคะแนนรายบุคคลของผู้เข้าสอบทั้งหมด ทั้งคะแนนรอบแรก และรอบที่ 2

3.ขอให้ศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี ให้ระงับการบรรจุและแต่งตั้งไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

นายเลิศ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้ครูทั่วประเทศได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางในกรณีดังกล่าวแล้วกว่า 100 ราย และมี 1 รายฟ้องให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ในส่วนของจ.นครราชสีมา มีครูที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวมากกว่า 100 ราย ซึ่งได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง และกำลังทยอยเข้าฟ้องร้องต่อศาลปกครอง.

ที่มา [หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ](#) วันที่ 6 มิถุนายน 2558